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นางนภัส  ผ่องทา่ไม ้
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เริ่มประชมุเวลา    9.00  น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรือ่ง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 

- กำหนดการทอดกฐินในพื้นที่ตำบลชำราก วันที่ 16 ต.ค. 65 วัดชำราก , วันที่ 23 
ต.ค. 65 วัดหนองรี , วันที่ 29 ต.ค. 65 วัดนาเกลือ และวันที่ 25 พ.ย. 65 วัดคิรี
วิหาร พระอารามหลวง 

- นายอำเภอเมืองตราดเน้นย้ำเรื่องการรักษาความสะอาด 
- โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. ถึงวันที่ 19 ต.ค. 

65 สถานที่ลงทะเบียนคือ สำนักงานคลังจังหวัดตราด , ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด 
, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร์การเกษตร , ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร   
ออมสิน ฝากหมู่บ้านช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบและสอบถาม
ชาวบ้านหากไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนยังจุดที่กล่าวมาได้ขอให้ประสาน
มายังเทศบาลตำบลชำรากหากจำนวนประชาชนที่ไม่สามารถไปลงทะเบียนได้มี
จำนวนที่มากพอจะประสานไปยังอำเภอเมืองตราดว่าสามารถลงมารับขึ้นทะเบียน
ที่เทศบาลตำบลชำรากได้หรือไม่ 

- เทศบาลตำบลชำรากได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลำดับที่  3 ของจังหวัดตราด และได้รับโล่
ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำรากได้รับการคัดเลือก 
1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ได้ลำดับที่ 1 ของ
อำเภอเมืองตราด และจัดอยู่ลำดับที่ 6 ของจังหวัด และการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 5 ด้าน เทศบาลตำบลชำรากได้ที่ 1  

ระเบียบวาระท่ี  2      เรือ่ง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
2.1 นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 

-  ขอให้ที่ประชุมช่วยกันตรวจสอบรายงานการประชุม  หากมีข้อผิดพลาดโปรดแจ้ง
ฝ่ายเลขาฯ 

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรือ่ง  เพื่อทราบและพิจารณา   

3.1  นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 
- เทศบาลตำบลชำรากได้รับหนังสือจากนายอำเภอเมืองตราดเกี่ยวกับการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร เรื่องทางน้ำไหลที่ มีกรณี ข้อพิพาทอยู่             
ทางเทศบาลตำบลชำรากได้ดำเนินการเชิญ ส.ท.เขตที่ 1 ที่รับผิดชอบงานในพื้นที่
หมู่ 4 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 รวมถึงคณะกรรมการหมู่บ้าน มาประชุมปรึกษาหารือ 
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 เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเทศบาลตำบลชำรากดำเนินการทำ

หนังสือตอบกลับเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับอำเภอทราบแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  ของหัวหน้าส่วนต่าง  ๆ  ของตำบลชำราก   
4.1  นายทรงกลด  พึ่งสอนรักษ์  ปลัดอำเภอเมืองตราด 

- ในพื้นที่ตำบลชำรากไม่พบปัญหายาเสพติด 
- ความเดือดร้อนของประชาชน ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนมี

หลายช่องทาง ประชาชนสามารถร้องเรียนเรื่องราวต่างๆ ทางไลน์ได้โดยการถ่ายรูป
ส่งไป จากข้อมูลที่ผ่านมาเรื่องราวร้องเรียนที่พบบ่อยคือเรื่องปัจจัยพื้นฐานของ
ประชาชน เรื่องน้ำ เรื่องไฟฟ้า โดยเรื่องน้ำไม่ทราบว่าแหลง่นำ้ต่อมาจากสะพานหิน
หรือไม่ และเรื่องไฟฟ้าในพื้นที่ชำรากยังมีบริเวณใดที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือไม่ หากมี
ขอให้ผู้นำรวบรวมและเสนอต่อการไฟฟ้าต่อไป 

- ในพื้นที่ตำบลชำรากมีสุนัขจรจัดจำนวนเท่าไหร่ 
- ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่พบในทุกพื้นที่ ต้องหาวิธีการจัดการขยะที่ถูกวิธีแล้วจะ

ควบคุมปัญหาขยะได้ 
- ปัญหาเรื่องการร้องเรียนมีเยอะ หากเป็นไปได้อยากให้ทุกฝ่ายถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน 

4.2  นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 
- เรื่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำสะพานหินของตำบลชำรากมีการวางท่อเมนผ่านเพื่อ

กระจายน้ำจำนวน 3 จุด แต่ปัจจุบันผู้รับเหมาได้มีการส่งมอบงานต่อให้กับ
ชลประทานแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากท่อเมนชำรุดอยู่หลายจุด
ผู้รับเหมาก็ไม่สามารถทำการซ่อมแซมได้เพราะน้ำในอ่างยังมีปริมาณที่เยอะต้องรอ
ช่วงหน้าแล้งว่าน้ำจะเหลือปริมาณเท่าไหร่ หากน้ำยังมีปริมาณมากไม่แน่ใจว่าจะ
ดำเนินการซ่อมด้วยวิธีใดได้บ้าง 

- ในเรื่องของไฟฟ้าของพื้นที่ชำรากยังไม่ครบทั้งตำบล เนื่องจากดำเนินการขอไป
แล้วแต่จำนวนครัวเรือนที่ร้องขอไปมีจำนวนไม่มากพอที่ไฟฟ้าจะมาดำเนินการทำ
ใหไ้ด้ 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลชำรากจะร่วมกับ สภ.บ้านท่าเลื่อน 
จัดทำโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติ และต้อง
ขอความร่วมมือผู้นำทุกท่านร่วมโครงการดังกล่าวด้วย    

4.3  พ.ต.ท.ไพโรจน์  แฝงจินดา  สภ.บ้านท่าเลื่อน 
- ท่านผู้กำกับ สภ.บ้านท่าเลื่อน ติดประชุมด่วน จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
- โครงการชุมชนยั่งยืน จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

และจะเริ่มตรวจกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงก่อน 
- สัปดาห์ที่ผ่านมามีการจับกุมยาเสพติดได้ที่ด่านเนินสูงแต่ไม่ใช่คนตำบลชำราก 
- ขอฝากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถ่ิน เน้นย้ำกับประชาชนให้บอกบุตรหลาน เรื่องการเล่น

พนันออนไลน์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย  
- แก๊งคอลเซ็นเตอร์ขณะนี้มีเยอะมาก ล่าสุดมาในรูปแบบให้กดลิงค์รับเงินเยียวยา 

ฝากเน้นย้ำประชาชนอย่าหลงเชื่อกดเข้าลิงค์ต่างๆ ที่ไม่รู้จัก  
4.4  ร.ท.ถาวร  พวงบุญมี  หน.ชพส.1305 

- คำสั่งการสับเปลี่ยนกำลังพลยังไม่ออก แต่การทำงานยังคงเดิมคือร่วมกับทุกพื้นที่
ดำเนินงานด้านต่างๆ รวมถึงการร่วมโครงการชุมชนยั่งยืน และพัฒนากับชุมชน 
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4.5  นางชัชฎาพร  รัตนวาร  พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ชำราก 
- ขอบคุณผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ที่นำหินเกล็ดมาลงให้กับ รพ.สต.ชำราก เพื่อปรับ

พื้นที่เป็นที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการที่ รพ.สต.ชำราก 
- รพ.สต.ชำราก ไม่ได้เป็นผู้บำบัดผู้ติดยาเสพติด แต่เป็นผู้ติดตามกลุ่มของผู้ที่บำบัด

ส่งต่อมาจากคุมประพฤติและ รพ.ตราด 
- โควิดแพร่ระบาดติดต่อกันเยอะมาก เนื่องจากเป็นโรคติดต่อที่สามารถควบคุม     

ได้ยากเพราะบางรายเป็นแต่ไม่แจ้ง ในส่วนของการฉีดวัคซีน รพ.สต.ชำราก ยังให้
บริการฉีดวัคซีนทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.   

4.6  นายภุชเคนทร์  ภรินทนันท์  ครูโรงเรียนวัดคิรีวิหารฯ 
- ผูอ้ำนวยการติดภารกิจจึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ 
- ปัญหาเรื่องยาเสพติดขณะนี้ยังไม่ได้เริ่มสุ่มตรวจปกติจะสุ่มตรวจ เท่าที่สังเกตุ

เบื้องต้นจะพบปัญหามีนักเรียนนำบุหรี่เข้ามาในโรงเรียน กำลังติดตามสืบหาว่า
นักเรียนกลุ่มใดนำเข้ามา ฝากผู้ใหญ่กำนันประชาสัมพันธ์ในการประชุมหมู่บ้านให้
ผู้ปกครองช่วยกำชับบุตรหลานเรื่องการใช้บุหรี่ในสถานศึกษาว่ามีโทษปรับ อีกเรื่อง
ที่น่าห่วงคือนักเรียนเริ่มหาน้ำกระท่อมกิน ซึ่งหากทานไปเยอะจะทำให้นักเรียนมี
อาการมึน เบลอ และเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง 

4.7  นายศริิพงษ์  ศรีเมฆ  ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรฯ 
- 9 ก.ย. 65 กรมส่งเสริมสหกรณ์มาตรวจเยี่ยมที่กลุ่มฯ เป็นการมาตรวจเยี่ยมเพื่อ

ติดตามงบประมาณที่ได้ดำเนินการขอมาทำกลุ่มแปรรูปอาหารทะเล ได้รับคำชื่นชม
เนื่องจากมีผลงานปรากฎชัดเจนหลายอย่าง ทางกรมพลังงานจะมีเครื่องอบ
แสงอาทิตย์ให้แต่เขาจะให้มาทางเทศบาลไม่ทราบว่าท่านนายกได้เห็นหนังสือเรื่อง
นี้หรือไม่ หากได้มาจะเป็นผลดีต่อกลุ่มมาก 

- 14 ก.ย. 65 ได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปขยะให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดคิรี
วิหารฯ  

- 15 ก.ย. 65 ไปอบรมเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร จากการวิเคราะห์
ของสหกรณ์ ด้านการให้บริการได้ 4 เต็ม ประสิทธิภาพในการบริหารงานได้ 4 เต็ม 
การมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจได้อันดับ 1 จาก 23 แห่ง ประสิทธิภาพในการดำเนิน
ธุรกิจได้ 1 เน่ืองจากสมาชิกทำให้เกิดหน้ีเสียเยอะ 

- หมู่บ้านคัดแยกขยะปลายนาเป็นงานของเทศบาลตำบลชำรากที่ดำเนินการต่อ
เน่ืองมาจากนายกเทศมนตรีตำบลชำรากคนเก่าและยังมีการดำเนินงานต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน จากการติดตามผลมีแต่ขยะทั่วไปที่นำมาทิ้งกัน ไม่มีเศษอาหาร หรือ
ขยะรีไซเคิลมาทิ้ง อยากให้เทศบาลตำบลชำรากดำเนินการติดตามผลเพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกระตุ้นให้ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นในการคัดแยกมากขึ้น  

4.8  นายดิเรก  บุญชู  ประธานชมรมผู้สูงอายุ 
- ชมรมผู้สูงอายุตำบลชำรากได้มีการจัดกิจกรรมเป็นปกติของทุกเดือน เดือนนี้จัด

กิจกรรมวันที่ 8 ก.ย. 65 ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมบริจาคทรัพย์และขนม
ให้กับผู้สูงอายุ และในวันจัดกิจกรรมขอขอบคุณ ผกก.สภ.บ้านท่าเลื่อน ที่เสียสละ
เวลามาให้ความรู้เรื่องภัยของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 

4.9  นางศิรพิร  พรหมศิลป ์
- ฝากเรื่องการสำรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ เมื่อต้นเดือน อสม.ได้ออกแจกทรายอะเบท 
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ฝากผู้ใหญ่ กำนัน ช่วยประชาสัมพันธ์ตอนนี้มีไข้เลือดออกเริ่มระบาดในพื้นที่
ข้างเคียงแล้ว  

- เรื่องสุนัขทางเทศบาลตำบลชำรากได้ให้ อสม. ออกสำรวจจำนวนสุนัขและแมวใน
พื้นที่ตำบลชำราก ม.1 มีจำนวน 271 ตัว , ม.2 มีจำนวน 240 ตัว , ม.3 มีจำนวน 
149 ตัว , ม.4 มีจำนวน 205 ตัว และ ม.5 มีจำนวน 431 ตัว จำนวนสุนัขและแมว
ในพื้นที่ชำรากเพิ่มมากกว่าปีที่แล้ว ในส่วนของสุนัขจรจัดยังไม่ได้สำรวจมา 

- เทศบาลตำบลชำรากจะมีการโครงการทำหมันสุนัขและแมวหรือไม่   
4.10  นางธัญลักษณ์  วิวรรธน์ธนกูล  หัวหน้าสำนักปลัด 

- ในทุกปีปศุสัตว์จังหวัดจะมีโครงการทำหมันสุนัขและแมวฟรี เทศบาลตำบลชำราก
จะดำเนินการประสานไปยังปศุสัตว์จังหวัดตราดและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

4.11  นายบรรเทิง  มุสิกรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำราก 
- ร่วมพัฒนากับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และคณะจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

และเทศบาลตำบลชำราก พัฒนาบริเวณยุทธการบ้านชำราก 
- ร่วมกับท้องที่ ท้องถิ่น พัฒนาวัดชำรากโดยมีการตัดหญ้าและขนหิน 

4.12  นายเกรียงศักดิ์  เรืองขณะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำราก 
- ถนนลูกรังในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 2 เสียหายหลายสายไม่ทราบว่ากองช่างได้

ดำเนินการออกสำรวจหรือยัง เนื่องจากฝนตกหนักทำให้หลายเส้นทางเสียหายจน
ไม่สามารถใช้ได้ 

- ฝากทางโรงเรียนเรื่องโครงการพานักเรียนไปแข่งขันเล่นเกมส์ ตอนนี้เด็กติด
โทรศัพท์มาก เด็กฝึกเล่นเกมส์ให้เก่งขึ้นกลายเป็นไม่สนใจอ่านหนังสืออยากให้ทาง
โรงเรียนเน้นเรื่องการเรียนให้มากขึ้น 

4.13 นายภุชเคนทร์  ภรินทนันท์  ครูโรงเรียนวัดคิรีวิหารฯ 
- ทางโรงเรียนมีหน้าที่ในการส่งเสริมนักเรียนในหลายๆ ด้าน ในส่วนของกิจกรรมที่

ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนักเรียน ซึ่ง ณ 
ปัจจุบันกิจกรรม e-sport นักเรียนหลายๆ คน หรือคนหลายๆ คน มีอาชีพเป็น
นักเล่นเกมส์ นักแคสเกมส์ ก็มี ในส่วนนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้เขาได้รู้ศักยภาพ
ของตัวเองมีอยู่แค่ไหน ในส่วนของการส่งเสริมตรงนั้นเป็นการส่งเสริมด้าน
พรสวรรค์หรือความสามารถเท่านั้น ในส่วนของการเรียนการสอนโรงเรียนก็ได้
ดำเนินการตามปกติเหมือนเดิม ในส่วนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ e-sport ได้
มีการตกลงกับนักเรียนแล้วว่าหากผลการเรียนของนักเรียนต่ำกว่าเดิมทางโรงเรียน
ก็จะไม่ส่งนักเรียนกลุ่มนี้เข้าร่วมแข่งขัน e-sport อีก  

4.14  นางสุนัน  ไวยกูล  รองนายกเทศมนตรีตำบลชำราก 
- เรื่องถนนชำรุดเสียหาย ได้ออกสำรวจกับกองช่างแล้ว ตอนนี้กำลังประมาณการว่า

จะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ เบ้ืองต้นคาดว่าจะลงหินทั้งหมดประมาณ 100 เที่ยว 
แต่หินก้นบ่อไม่มีน่าจะต้องลงหินคลุกแทน 

4.15  นายสัมภาษณ์  รัตนนารถ  รองนายกเทศมนตรีตำบลชำราก 
- สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชำรากไม่มีผู้ค้า และมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง     

ขอฝากเน้นเรื่องกระท่อม กัญชา หากใช้ในปริมาณที่มากเกินจะมีโทษมากกว่าคุณ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเน้นย้ำเรื่องสิ่งแวดล้อม อยากให้รณรงค์เรื่อง ไม่ให้ใช้    

ขวดน้ำพลาสติกและกล่องโฟม และอาหารว่างพยายามส่งเสริมให้ซ้ือจากชุมชน 
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4.16  นายกฤษณะ  ไชยเพชร  ผูใ้หญ่บ้านหมู่ท่ี 1 ตำบลชำราก 
- ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณซอยสระแมลงภู่ดับทั้งซอย เนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิด

ฟ้าผ่าจึงส่งผลให้ไฟส่องสว่างเสียทั้งหมด 
- หมู่ที่ 1 ได้มีการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 

4.17  นางสุนัน  ไวยกูล  รองนายกเทศมนตรีตำบลชำราก 
- ตอนนี้ตำแหน่งช่างไฟของเทศบาลตำบลชำรากว่างอยู่ เนื่องจากน้องช่างไฟคนเก่า

ประสบอุบัติเหตุจึงต้องออกจากงาน เบื้องต้นให้น้องฝึกงานช่วยดำเนินการซ่อมไป
บางส่วนแล้วแต่น้องฝึกงานครบกำหนดการฝึกงานแล้วจึงทำให้การดำเนินการซ่อม
ยังไม่แล้วเสร็จ ตอนนี้กำลังดำเนินการสำรวจว่ามีไฟเสียหายกี่จุดและจะจัดจ้างช่าง
ด้านนอกมาซ่อมแซม 

4.18  นายสาธิต  สืบสอน  ผู้ช่วยหมู่ที่ 2 ตำบลชำราก 
- วันที่ 31 ส.ค. 65 ลงหินที่วัดนาเกลือ ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดำเนินการต่างๆ ใน

วันดังกล่าวทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
- ในหมู่บ้านได้มีการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 
- เรื่องปัญหาเสียงดังในหมู่บ้าน เบ้ืองต้นได้กำชับไม่ให้เปิดเสียงดังและห้ามเปิดจนดึก 

4.19 นางสาวณพัชรา  รัตนวาร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 ตำบลชำราก 
- หมู่ 3 ได้มีการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 
- สืบเนื่องจากมีคนแจ้งเรื่องการใช้เสียงดังในหมู่บ้าน ขอขอบคุณ สภ.บ้านท่าเลื่อน   

ที่เข้าตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยให้ 
- ที่ผ่านมาได้เป็นตัวแทนของผู้นำท้องที่ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ด้านยาเสพติดร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. 
- วัดหนองรีจะมีการทอดผ้าป่าหินคลุกในวันที่ 25 ก.ย. 65 ต้องขอบคุณหลายๆ ท่าน

ที่ร่วมบริจาคทรัพย์ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทอดผ้าป่า ณ วัดหนองรีได้ 
- การทอดกฐินสามัคคีจะทอดในวันที่ 23 ต.ค. 65 ขอเชิญทุกท่านร่วมทอดกฐิน

ร่วมกัน 
4.20 นางสาวอรัญญา  สังข์ธนู  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลชำราก 

- ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเทหินที่วัดชำราก วัดชำรากได้หินทั้งหมด 32 ตัน อาจจะมี
การลงหินรอบที่ 2  

- งานทอดกฐินวัดชำรากจะเป็นวันที่ 16 ต.ค. 65  
- ในหมู่บ้านได้มีการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง แต่ได้ทำประชาคมมีมติเข้า

ร่วมโครงการชุมชนยั่งยืนที่เทศบาลตำบลชำรากจะร่วมกันจัดกับ สภ.บ้านท่าเลื่อน 
- ปัญหาทั่วไปในหมู่บ้านที่มีข้อพิพาทอยู่ทางเทศบาลตำบลชำรากร่วมกับหมู่บ้านได้

ดำเนินการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
4.21 นายภิญโญ  ดีหลาย  ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลชำราก 

- หมู่ที่ 5 ได้มีการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
- หมู่ที่ 5 มีไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 8 จุด สายเนินสูง 3 จุด และสายคลองหลอด 5 จุด 

4.22 นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 
- ฝากหมู่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบเรื่องการขุดดินถมดินจะต้องขอ

อนุญาตก่อนดำเนินการเพื่อที่ทางเทศบาลตำบลชำรากจะได้ออกตรวจสอบก่อนว่า
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการขอหรือไม่ ในส่วนของการถมดินมีการจัดให้มีทาง
ระบายน้ำถูกต้องหรือไม่ 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรือ่ง  เรื่องอื่น ๆ 
5.1 นายทัธนา  อินทผลกึ  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 

- ประชุมครั้งถัดไปวันที่ 18 ตุลาคม 2565 
5.2 นายดิเรก  บุญชู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำราก 

- ถนนสายชำรากสระฆ้อ คือถนนระหว่างโรงเรียนวัดคิรีวิหารฯ กับ สภ.บ้านท่าเลื่อน  
ปัจจุบันมีละอองดินไหลลงมาจากด้านบนเวลาฝนตกละอองดินจะไหลลงมาสะสม
บริเวณไหลถนนฝั่ง สภ.บ้านท่าเลื่อน กลัวจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณ
ดังกล่าว จึงอยากให้หาวิธีแก้โดยการบูรณาการร่วมกันเพราะละอองดินไหลลงมา
จากบริเวณลานไม้ของนายฉอ้อน หมื่นชรา เบื้องต้นได้ปรึกษาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
หากเป็นไปได้จะให้ท่านผู้ใหญ่หมู่ที่ 5 นำรถไถมาเกรดละอองดินและจะขอรถน้ำ
ของเทศบาลไปฉีดล้างถนน 

5.3 นางสาวอรัญญา  สังข์ธนู  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลชำราก 
- ถนนสายที่  สท.ดิ เรก บุญชู  แจ้งมานั้ น  ถนนสายนี้ เกิดกรณี ข้อพิพาทแล้ว           

โดยลุงฉอ้อม หมื่นชรา และผู้ประกอบการรถดินและเทศบาลตำบลชำรากได้ไป
ประชุมร่วมกันที่  สภ .บ้ านท่ าเลื่ อน  และมีมติ ร่วมกันว่าหากรถดินวิ่ งให้
ผู้ประกอบการเป็นผู้ดำเนินการล้างถนน แต่ส่วนของนายฉอ้อน หมื่นชรา ให้
ดำเนินการทำทางระบายน้ำแต่ไม่แน่ใจว่านายฉอ้อน หมื่นชรา ได้ดำเนินการ
ดังกล่าวแล้วหรือยัง 

5.4 นายภุชเคนทร์  ภรินทนันท์  ครูโรงเรียนวัดคิรีวิหารฯ 
- ขอสอบถามในที่ประชุม เนื่องจากทางโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา

พฤติกรรมนักเรียน โดยจะทำการพานักเรียนเก็บขยะภายในชุมชน จึงอยากขอรับ
การสนับสนุนถุงดำ หรือว่ารถเก็บขยะมารับขยะที่นักเรียนเก็บไว้ที่จุดต่างๆ  

5.5 นางธัญลักษณ์  วิวรรธน์ธนกูล  หัวหน้าสำนักปลัด 
- ขอให้ทางโรงเรียนดำเนินการทำหนังสือประสานวันและเวลามายังเทศบาลตำบล  

ชำราก เทศบาลตำบลชำรากจะทำโครงการเพื่อออกไปร่วมกิจกรรมด้วยต่อไป 
5.6 นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 

- ตามที่ทุกส่วนราชการได้เสนอความเห็นต่างๆ และยังมีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะ
เสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ 
ผูน้ำท้องถ่ิน และคณะกรรมการศูนย์ฯ ทุกท่าน และผมขอปดิการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
 

     (ลงชือ่)                                       ผู้จดบันทกึรายงานการประชุม 
         ( นางทัศนีย ์ หนองกลม )   
       
 

(ลงชือ่)                                       ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 
         ( นายทัธนา  อินทผลึก )   
               นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 


